

## Vườn Lan Chị Tường Kim Xuyên

Chỉ mới có một năm, mà khi trở lại thăm vườn lan của chị Xuyên, chúng tôi có cảm tưởng như mình lạc vào một nơi khác.

Năm ngoái, khi cùng ban Chấp hành tới họp tại nhà chị, vườn lan còn trống rỗng mà năm nay đã đầy ắp những cây lan đủ loại từ Dã Hạc (*Dendrobium anosmum*), Tóc tiên trắng (*Holcoglossum subulifolium*) cho đến *Dendrobium speciosum* của Úc, *Laelia Santa Barbara Sunset* ‘Showtime’ v.v. . .



2009



2010





Tuy mới gia nhập Hội Hoa Lan Việt Nam trên 2 năm nhưng kinh nghiệm trồng lan của chị khá vững vàng. Chỉ cần nhìn những cây lan của chị đã biết rõ chị nuôi trồng ra sao. Thứ nhất là bộ rễ, sau đó là thân, củ, lá hoa. Những cây lan *Opsistylis surre* và *Angraecum comorense* rễ mọc chằng chịt đầu rễ xanh tươi dài tới 2-3 phân, cây *Coelogyne mooreana* củ no tròn như quả trứng, cây Cattleya củ bẹ mập mập gấp 3 lần khi trước, những cây lan *Epidendrum raniferum* cao vút, cây lan Úc thân mọc mạnh mẽ lá dày và nhiều chứng tỏ chị đã nuôi trồng đúng cách.





Bắt đầu bằng con số không, nhưng nhờ ở Costa Mesa, một thành phố gần ven biển, nhờ có thì giờ rảnh rỗi nhưng nhất là ở sự học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước và đem ra thực hành, mà chỉ có một năm chị đã theo đuổi gần kịp những người đi trước.

Chị cho biết gần như từ sáng đến trưa, chị quanh quẩn trong vườn lan xem xét xem có sâu rệp, ốc sên hay kiến đến xâm nhập hay không? Nếu thấy chậu quá khô, quá nhẹ chị đem ngâm nước, nếu thấy chậu còn nước mà rễ đã khô chị phun nước cho tăng hơi ẩm. Chị hậm hực vì mấy ngày nắng nóng làm cháy mất vài chiếc lá lan, cho nên chị che hơi kín làm cho cây lá xanh muốt.

Ngoài những cây lan, vườn của chị Xuyên còn có nào là kinh giới, rau răm, rau ngót, hồng dòn, phật thủ, nhãn lồng, giàn gác nặng trĩu những quả và giàn thiên lý đầy những chùm hoa xanh vàng tỏa hương thơm ngát mà năm nào chị cũng mang tặng cho hội bán đấu giá gây quỹ, tạo thêm một sinh hoạt vui vẻ.



Cám ơn chị Xuyên đã mang lại cho chúng tôi những bông hoa đẹp, những đĩa xôi gấc đỏ tươi, những bát canh thiên lý đầy ắp những hương vị quê nhà tưởng như không thể nào tìm thấy được ở phương trời xa lạ này.

*Mặc Lan*